



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจ้างเหมาบริการเพื่อจัดจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ได้ดำเนินการรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจ้างเหมาบริการเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
เพื่อปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพศึกษาหลักสูตรศตวรรษที่ ๒๑ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศษ ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราวและหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศษ ๐๔๒๘/ว ๖๖ ลงวันที่
๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นค่าจ้างครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษและครูผู้สอนภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และรับสมัคร
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ได้ตรวจคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ตามรายละเอียดแนบ
ท้ายประกาศนี้ โดยมีรายละเอียดในการคัดเลือกดังนี้

๑. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก สอบปฏิบัติการสอนและสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมวิบูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ตามกำหนดวันและเวลาประกาศรับสมัครฯ

๒. ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวผู้สมัครคัดเลือก (บัตรประจำตัวสอบ) และบัตรประจำตัว
ประชาชน หรือ บัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ไปในวันสอบดังกล่าว

๓. ผู้เข้าสอบ และเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องสอบ

๔. ให้ผู้เข้าสอบนำหลักฐานแสดงผลการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ที่ยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการสอบ

๕. หากภายหลังตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกบุคคลชาวต่างชาติ เพื่อจ้างเหมาบริการเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

/จะถือว่า...

จะถือว่าผู้สมัครคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หากผ่านการคัดเลือกจะไม่พิจารณาให้แต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ว จะถูกยกเลิกสัญญาจ้างและคำสั่งจ้างจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายกฤษฎ์ อธิป ชุตินธรากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๑	Mr.John Regor Lorejo	